

เรียน พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่าน

เรื่อง ชี้แจงโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและศูนย์บริการสารสนเทศ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาด 119 ปี เจ็ดเสมียน ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ตามที่เว็บไซต์แนวหน้า เผยแพร่ข่าวประเด็น “โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและศูนย์บริการสารสนเทศ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาด 119 ปี เจ็ดเสมียน ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” รวมถึงตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินโครงการดังกล่าวของกรมโยธาธิการและผังเมือง ตามลิงค์ที่แนบมานี้

<https://www.naewna.com/likesara/644632>

กรมโยธาธิการและผังเมืองขอแจ้งรายละเอียดโครงการ ดังนี้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ได้ว่าจ้างบริษัท ชินาภค คอนกรีต จำกัด ทำงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและศูนย์บริการสารสนเทศ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาด 119 ปี เจ็ดเสมียน ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สัญญาจ้างเลขที่ 6/2554 วงเงินค่าก่อสร้าง 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เริ่มก่อสร้างวันที่ 23 มิถุนายน 2554 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 มีนาคม 2555 และขอชี้แจงข้อเท็จจริงจากประเด็นที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ ดังนี้

1. งานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและศูนย์บริการสารสนเทศ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาด 119 ปี เจ็ดเสมียน ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลอง โดยการก่อสร้างแพอเนกประสงค์ทรงไทย เพื่อให้ประชาชนลงไปทำกิจกรรม ทางน้ำ เช่น ลอยกระทง ปล่อยปลา หรือพักผ่อนอื่น ๆ และแพอเนกประสงค์ดังกล่าวมีลักษณะรูปแบบศาลาทรงไทยทำให้ภูมิทัศน์มีความสวยงามและมีโครงสร้างที่มั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน โดยโครงการดังกล่าว ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 และได้ตรวจรับการใช้งานแล้วเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555

2. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ได้รับแจ้งจากเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการซ่อมแซมหรือรื้อถอนสะพานปรับระดับและปะทะเทียบเรือ (แพริมน้ำ) ตามหนังสือ ที่ รบ 52901/393 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี เข้าตรวจสอบพื้นที่ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 และประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมกับเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน พร้อมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้น สันนิษฐานว่าการจมน้ำของแพดังกล่าว อาจเกิดจากการผูกเรือน รั้วซีเมนต์ตามแนวตะเข็บรอยเชื่อมของท่อนเหล็กเนื่องจากการใช้งาน โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรีจะพิจารณาความเหมาะสมเพื่อดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือรื้อถอนต่อไป

3. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อหารือร่วมกับเทศบาลฯ และชุมชน ในการกำหนดแนวทางการดำเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท้องถิ่น ซึ่งเบื้องต้นมีแนวทางและเหตุผลในการเสนอเพื่อขอความเห็นจากท้องถิ่น ดังนี้

3.1 ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และมีความปลอดภัย โดยการยกแพอเนกประสงค์ดังกล่าว และปรับปรุง ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพดี ซึ่งอาจไม่มีความคุ้มค่าในการดำเนินการ เนื่องจากโครงสร้างเหล็กส่วนใหญ่ถูกกัดกร่อนจนเกิดความชำรุดเสียหาย

3.2 ดำเนินการรื้อถอนตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง พร้อมทำเทียบเรือ ท่าหน้า และปรับภูมิทัศน์ในคราวเดียวกัน เนื่องจากตลิ่งบริเวณดังกล่าวมีสภาพการกัดเซาะ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบในวงกว้าง โดยการดำเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เป็นการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และมีความคุ้มค่าในการดำเนินการ

4. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี จะเร่งประสานงาน ประชาคม เพื่อให้ได้ข้อสรุปในแนวทางการดำเนินการกรณีดังกล่าว และพิจารณาจัดทำแบบรูปรายการ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และดำเนินการตามมติความเห็นของท้องถิ่น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามความต้องการของท้องถิ่นต่อไป

ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองขอขอบคุณสำนักข่าวและสื่อมวลชนได้เสนอข่าวดังกล่าว ทำให้กรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนได้ทราบทันสถานการณ์ตามนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ที่มอบไว้มา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง